
 

141. löggjafarþing 2012–2013. Prentað upp.
Þingskjal 140  —  140. mál. Ráðherra.

Fyrirspurn
til umhverfis- og auðlindaráðherra um tjón af fjölgun refa.

Frá Ásmundi Einari Daðasyni.

1. Hefur ríkisstjórnin í hyggju að koma til móts við bændur vegna þess tjóns sem hlýst af
fjölgun refa?

2. Telur ráðherra að það hafi verið skynsamlegt að hætta fjárstuðningi við refaveiðar?
3. Hver er stefna ríkisstjórnarinnar þegar kemur að refaveiðum?


